





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>46  สารพิษแคดเมียม</p>	
<p>เร่งสอบปนสารแคดเมียมรั่ว</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, INN, กท.ธุรกิจ, infoquest, thebetter, sondhitalk, thebangkokinsight, newtv)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินการกรณีสารแคดเมียมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยที่ดำเนินการแล้วคือ ประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพแรงงานภายในสถานประกอบการ และให้ชนย้ายจากแคดเมียมกลับไปยังแหล่งต้นทาง จ.ตาก ให้เสร็จภายใน 7 วัน รวมถึงทำการฝังกลบให้ถูกต้องตาม EIA ให้เสร็จภายใน 15 วัน</p>	-
<p>เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, hfocus, sondhitalk, newtv, thaigov, js100, thailandplus, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยว่า หน่วยงานสาธารณสุขใน จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามดูแลผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนใกล้โรงงานเก็บกากแร่แคดเมียมและสังกะสี พบวิงเวียน คัดจมูก คันตามผิวหนัง รวม 3 ราย และมีภาวะเครียดเล็กน้อย 32 ราย พร้อมดำเนินการตรวจสอบสุขภาพ เก็บตัวอย่างปัสสาวะพนักงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อเฝ้าระวังต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายกากแคดเมียม และแจกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในวันที่ 9 เม.ย. นี้ รวมถึงติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างฝุ่น</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, newtv)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ห่วงชาวสมุทรสาครอาจผลกระทบต่อสุขภาพจากแคดเมียม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ ปชช. ให้สามารถป้องกันตนเองและสังเกตอาการที่เกิดจากอันตรายของแคดเมียมได้</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบหมายให้ รพ.นพรัตนราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยลักษณะอาการหลังรับแคดเมียมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อาการเฉียบพลัน กรณีหายใจเอาไอหรือฝุ่นในอากาศเข้าไปจำนวนมาก จะระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ไอ เจ็บหน้าอก เหนื่อยออก สิ้น ส่วนกรณีรับประทานจะเกิดอาการคลื่นเหียน อาเจียน และท้องร่วง 2. อาการเรื้อรัง ที่ได้รับจากการหายใจ รับประทาน หรือดูดซึมผ่านทางผิวหนังเมื่อแคดเมียมเข้าสู่ระบบการไหลเวียนโลหิตจะทำให้ปอดบวม ทำลายตับและไต อาการเรื้อรัง คือ เจ็บหัวเข่า ปวดตามกระดูก ปัสสาวะผิดปกติ กระดูกเปราะจนกระดูกสันหลังทรุดหรือแตกหักได้ง่าย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, thaipbs)</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมเจ้าหน้าที่ สสจ.สมุทรสาคร อสม. กำชับให้ลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ค้นหาผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มเติมโดยรอบโรงงาน รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงความเสี่ยงและแนวทางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน พร้อมเผยแพร่ผลตรวจสุขภาพพนักงานในโรงงาน เบื้องต้น 11 คน ยังไม่พบความผิดปกติ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ)</p> <p>- สสจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน พบมีทั้งคนไทยและต่างด้าวจำนวนมาก พบหลายรายมีอาการเวียนศีรษะ ไอ คัดจมูก คันตามผิวหนัง ได้ดูแล ให้ความรู้และคำแนะนำเบื้องต้นกับชาวบ้าน นัดหมายให้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะหาสารแคดเมียมทราบผล 7 เม.ย.67 รวมถึงทีมเยียวยาจิตใจ พบ ปชช.มีความตระหนกและเครียด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เล็กน้อย โดย 9 เม.ย. นี้ จะมีการตรวจสุขภาพ ปชช. บริเวณใกล้เคียงโรงงาน พร้อมเตรียมให้ความรู้พนักงานที่เกี่ยวข้องในการขนย้ายกากแคดเมียมอย่างถูกต้อง และเตรียมความพร้อมทีมสอบสวนโรครณีผลทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ</p>	
<p>เตรียมขนย้ายกากแร่กลับ จ.ตาก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ประชาไท, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, prd., acnews, INN, hfocus, thailandplus, infoquest, ch3plus, shoudhitalk, news1live)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. เผยความคืบหน้าล่าสุด ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งการให้ขนย้ายกากแคดเมียมและสังกะสีทั้งหมดกลับไปยังบริษัทต้นทางที่ จ.ตาก เพื่อกำจัดให้ถูกต้อง โดยส่วนของ สธ. มอบกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ปชช. และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เหมืองต้นทางและสถานที่พักแรปิดทำการไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 แต่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง พร้อมเตรียมแผนดูแลผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ch3plus, pptvhd)</p> <p>- นายสุรพล วงศ์สุพิศาล รองผู้ว่าฯตาก ฝ่ายปกครอง สนง.อุตสาหกรรม และสสจ.ตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อกักเก็บกากแร่บ.เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาดำเนินการเตรียมรับกากแร่แคดเมียมที่จะถูกส่งกลับ โดยผู้จัดการบริษัท ยืนยันว่าปลอดภัย มีบ่อกักเก็บกากแร่ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมและพร้อมรับกลับ ขอให้ประชาชนวางใจ</p>	-
<p>พบกากแคดเมียม 6.7 พันตัน ในชลบุรี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, mcot, news1live, sondhitalk, thaipbs, ch3plus, pptvhd, brighttv, isaranews)</p> <p>- จากกรณีตรวจสอบและยึดอายัดกากแคดเมียม ที่โรงงาน เจแอนดับี เมททอล จำกัด จ.สมุทรสาคร พบว่ามีสูญหายไปอีกจำนวนมากนั้น ล่าสุด ตำรวจ บก.ปทส.ตรวจสอบจนพบว่ามีการขนส่งไปที่บริษัทแห่งหนึ่งใน ต.คลองกิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จึงเข้าตรวจสอบ พบถุงบิ๊กแบ็กบรรจุกากแคดเมียม เหมือนกับที่เจอในสมุทรสาคร</p> <p>- น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เผยว่า กำลังดำเนินการตรวจสอบกองกากดังกล่าว คาดน้ำหนักรวม 6,720 ตัน ควบคุมตัวนายหลิว ลู่ ชาวจีนเจ้าของโกดัง รับสารภาพว่า รับซื้อกากแคดเมียมเพื่อรอการจำหน่าย จึงได้ทำการยึดอายัดไว้ พร้อมสั่งการเร่งนำกากแคดเมียมทั้งหมดกลับไปฝังกลบยังแหล่งต้นทางให้เร็วและปลอดภัยที่สุด</p>	-
<p> นโยบาย</p>	
<p>โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, prd., thaigov, thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ จ.บุรีรัมย์ ณ รพ.สตึก มีการจัดบริการ 12 คลินิกเฉพาะทาง เน้น 4 โรคแม่แรงที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในพื้นที่ ระดมแพทย์เฉพาะทางด้านแม่แรง พร้อมเครื่องมือทันสมัยตรวจคัดกรอง ช่วยให้ชาวอำเภอสตึกและใกล้เคียงกว่า 3,800 คน ได้รับการตรวจรักษา กับแพทย์เฉพาะทาง พร้อมรับความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มเติม</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>คำป่วยการ อสม.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า รมว.สธ. ผากข่าวดีเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มคำป่วยการให้กับพี่น้อง อสม. เป็นเดือนละ 2,000 บาท ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. จากเดิมจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนพ.ค. 2,000 บาท รวมตกเบิก 7 เดือน เป็นเงิน 9,000 บาท นั้น จะมีการเบิกจ่ายที่เร็วขึ้นกว่ากำหนด คาดจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนเม.ย.นี้</p>	-
<p>ระบบดูแลผู้ป่วยยาเสพติด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เผยว่า สธ. ปรับระบบบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ครอบคลุมผู้ป่วยยาเสพติด 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง คือ มีอาการทางจิตเวชและมีอาการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาละวาด คลุ่มคลั่ง 2.ผู้ป่วยกลุ่มสี่สี่สี่ คือ มีอาการทางจิตเวช อยู่ในระยะอาการกำเริบ เสี่ยงก่อความรุนแรง โดย 2 กลุ่มนี้ จะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดใน รพท/ รพท. 127 แห่งทั่วประเทศ 3.ผู้ป่วยกลุ่มสี่เหลือง คือ มีอาการทางจิตเวช อยู่ในระยะอาการสงบ จะดูแลโดยมีนักรัฐบาลรักษาใน รพช. 140 แห่ง และ 4.ผู้ป่วยกลุ่มสี่เขียว คือ ไม่มีอาการทางจิตเวช มีมท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดบริการชุมชนล้าวมาร์กซ์ (CBTx) ประมาณ 322 แห่ง มารองรับ โดยมีการเชื่อมโยงส่งต่อกันอย่างเป็นระบบบริการอย่างไร้รอยต่อ</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย 5 สัญญาณเตือนว่าจะนำมาซึ่งการก่อความรุนแรง ได้แก่ นอนไม่หลับ เดินไปมา พูดคนเดียว หงุดหงิด ฉุนเฉียว และหวาดระแวง ดังนั้น หากพบผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่แสดงอาการผิดปกติ หรือมีอาการกำเริบ มีแนวโน้มความรุนแรงมากและเป็นอันตราย ให้แจ้งตำรวจ-ฝ่ายปกครอง สายด่วนตำรวจ 191 ตลอด 24 ชม.</p>	
<p>เฝ้าระวังกรดซัลฟิวริกรั่วไหล</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, new1live)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยกรมอนามัยส่งทีม SEhRT ปฏิบัติภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตลอดตั้งแต่ 5- 12 เม.ย. 67 ร่วมกับ สสจ. ในพื้นที่ ผลตรวจน้ำที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ยังไม่พบการปนเปื้อนของกรดในระบบประปา พร้อมให้หน่วยงานในพื้นที่สื่อสารให้ความรู้ถึงอันตราย และลักษณะอาการเบื้องต้นหากสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อน และให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามมาตรการสำคัญ คือ หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำ หรือใช้น้ำจากแม่น้ำโขง</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน</p> <p>- นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าฯ เลย พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจคุณภาพน้ำโขง บริเวณแก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน เบื้องต้นผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ สัตว์น้ำและคนสามารถใช้น้ำได้โดยปลอดภัย ขณะที่ สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกหนังสือแจ้งเฝ้าระวังผลกระทบจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง ระบุสารเคมีจะเคลื่อนตัวผ่านเขื่อนไซยะบุรีเข้าสู่ประเทศไทย (จ.เลย) ช่วงวันที่ 8-10 เม.ย. แต่จะเจือจางลง คาดไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแม่น้ำโขง</p>	-
<p>ไวรัส Monkey B</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ให้ความรู้ไวรัส Monkey B จากกรณีชายฮองกงถูกลิงกัด ติดเชื้ออาการโคม่า ระบุ ไวรัสนี้เป็นกลุ่มเดียวกับเริม ทำให้สัตว์ตระกูลลิง เช่น ลิงกัง ลิงแสม มีอาการเหมือนป่วยโรคเริมในคน เชื้อจะปนอยู่ในสารคัดหลั่งของลิง ดังนั้น คนที่ถูกกัดหรือข่วนมีความเสี่ยงรับเชื้อ ส่วนโอกาสที่เชื้อนั้นจะก่อโรครุนแรงขึ้นอยู่กับอาการป่วยของลิงตัวนั้นมีมากน้อยแค่ไหน และขนาด ความลึกของบาดแผลคนที่ถูกกัด และหลังถูกกัดถูกข่วนควรทำความสะอาดแผลถูกต้องตามมาตรฐาน ฟอกสบู่ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณเย็บให้ครบถ้วนลดโอกาสติดเชื้อ และควรไป รพ.เพื่อประเมินแผล และรับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก วัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ปัจจุบันโรคนี้อยู่ไม่ได้ถูกระบุว่า เป็นโรคเฝ้าระวัง แต่กรมควบคุมโรคได้ติดตามต่อเนื่อง หากมีการระบาดก็พร้อมยกระดับได้</p>	-
<p>เตือนอาหารเสริมเถื่อน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย พบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม OVISURE Gold ขายทางออนไลน์ โฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริง ระบุ “...รักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า...ป้องกันโรคกระดูกพรุน...ฟื้นฟูเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกอ่อน...” เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค และพบไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีกลุ่มผู้กระทำผิดชาวเวียดนาม พร้อมเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด</p>	-
<p>เชียงใหม่ประกาศเขตภัยพิบัติ 5 อำเภอ</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ประชาไท, prd., thejournalistclub)</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยนายกฯ ห่วงใยสุขภาพประชาชน ขอให้ดูแลตนเองช่วงอากาศร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งแดดร้อนจัด ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมแดด หรือโรคลีทสโตรก</p> <p>- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกประกาศให้ 5 อำเภอ เป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ได้แก่ อ.ฝาง อ.พร้าว อ.เชียงดาว อ.แม่แตง และอ.ไชยปราการ เผยภาคเหนืออุณหภูมิต่ำ 43 องศา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาจมีพายุฤดูร้อน ลูกเห็บตกบางแห่ง ขณะที่เว็บไซต์ IQAir จัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดแบบ พบ จ.เชียงใหม่ เป็นอันดับ 1 ของโลก วัดได้ 260 AQI US อยู่ในระดับสีม่วง มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท</p> <p>- ก่อนหน้านี้ ชาวเชียงใหม่ร่วมตัวประกาศ “เขตเสี่ยงมะเร็งปอด” หลังรัฐบาลเพิกเฉยไม่ประกาศเขตภัยพิบัติ ไม่ประกาศแผนรับมือกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือ เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์ ระบุชาวเหนือประสบกับโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหอบหืด มะเร็งปอด และปอดอุดกั้นเรื้อรังสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ จึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาฝุ่นจริงจัง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- พญ.เปี่ยมมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก เผยถึงกรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด จะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเกิดจากฝุ่น PM2.5 ว่า มีการพิสูจน์ในระดับงานวิจัยว่าฝุ่น PM2.5 สูงในระยะยาว มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอดที่เป็นอวัยวะรับฝุ่นโดยตรง ฉะนั้นยิ่งระดับฝุ่นสูงนาน ๆ การเกิดมะเร็งก็ยิ่งมากขึ้น สรุปได้ว่า ฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่สาเหตุหลักเกิดมะเร็งปอด แต่เป็นตัวกระตุ้นให้ป่วย</p>	
<p>ไฟไหม้โรงงาน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, amarintv, prd.)</p> <p>- เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแห่งหนึ่ง ซอยจันทน์ 24 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. ลูกกลมถึงบ้านเรือนประชาชน จนท.สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ คาดเป็นโรงงาน CP</p>	-